

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.7 ล้านคนในปี 2567



นางมาเรีย เอสเปรันซา คริสตินา จี. ฟราสโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า ในปี 2567 กระทรวงฯ ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่ 7.7 ล้านคน และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศดังกล่าวอย่างน้อย 440,000 ล้านบาทในปีหน้า ทั้งนี้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศกว่า 8.2 ล้านคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวระบุว่า จะพยายามผลักดันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเพื่อทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใกล้ตัวเลขก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ให้มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวได้อ้างถึงข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations World Tourism Organization) ว่า ฟิลิปปินส์มีอัตราการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 65.54 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียและแปซิฟิกที่ร้อยละ 62 นอกจากนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ฟิลิปปินส์มีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 5.07 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด จำนวน 1.34 ล้านคน รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา (836,694 คน) ญี่ปุ่น (285,655 คน) จีน (252,171 คน) และออสเตรเลีย (238,487 คน) ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.8 ล้านคนในปีนี้ และยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกล่าวเพิ่มเติมหลังถูกตั้งคำถามว่าในปีนี้จะสามารถบรรลุตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จำนวน 5.5 ล้านคนหรือไม่ว่า เป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้และหวังว่าในช่วงวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิน 5 ล้านคนเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังได้เสนอและขอให้สายการบิน Philippine Airlines เพิ่มเที่ยวบินตรงไปและกลับจากอิตาลีและสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีความต้องการสูง รวมทั้งได้พยายามเพิ่มเที่ยวบินตรงไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปอีกด้วย

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านการบินระหว่างประเทศ ที่ได้เพิ่มเที่ยวบินมายังฟิลิปปินส์มากขึ้นไม่เพียงแต่กรุงมะนิลาเท่านั้น แต่รวมถึงไปยังเมืองเซบูและดาเวา สำหรับสายการบินระหว่างประเทศบางสายด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ จากการเปิดเผยจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์มีการฟื้นตัวดีขึ้นและกำลังอยู่ในเส้นทางสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนกระตุ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าหากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์สามารถกลับมาเติบโตสู่ระดับหรือสูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ จะช่วยส่งผลดีต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านนวด และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศฟิลิปปินส์ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าต่างๆ ของไทยเข้ามารองรับกับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไปด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
ธันวาคม 2566

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ